

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพระแท่นสัณจรนอกสถานที่ ประจำเดือนมกราคม 2566

(ประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน)

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลพระแท่น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของเทศบาล และร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น



วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 นายกฤษ โชตินิตวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล สัณจรประจำหมู่บ้านประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุก

/ภาค...

ภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆฝ่าย ได้พบปะพูดคุยและจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของการประชาชนเพื่อการจัดการบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนมุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ลดความขัดแย้งในท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และภาคประชาชน นำโดยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 และประชาชนหมู่ที่ 12 จำนวน 54 ท่าน

โดยมีประเด็น/เรื่องนำเสนอ/และสรุปผลในการประชุมดังนี้

ลำดับ	ประเด็นและนำเสนอการประชุม	สรุปผลในการประชุม	หมายเหตุ
1	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์แต่ละด้านให้ประชาชนทราบ	ในที่ประชุมรับทราบ	-
2	ผู้อำนวยการแต่ละกองนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์แต่ละกองให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน และประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ	ในที่ประชุมรับทราบ	-
3	ปลัดเทศบาล: นำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง แบ่งแยกแนวเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 12 ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ยกหมู่ที่ 12 ทั้งหมู่อยู่ในแนวเขตเทศบาลตำบลพระแท่นทั้งหมู่หรือไม่	ประชาชน : มติในที่ประชุมเห็นชอบให้ยกหมู่ที่ 12 ทั้งหมู่บ้านมาอยู่ในแนวเขตเทศบาลตำบลพระแท่น	-
4	ประชาชน : ให้ช่วยแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าเอน ต้องการเสาไฟฟ้าส่องสว่าง หลังปั้มบางจากน้ำท่วมต้องการให้ลอกท่อ	นายช่าง ตัวแทนกองช่าง : สำหรับปัญหาที่นำเสนอมาทางกองช่างจะเข้าไปดำเนินการสำรวจให้เบื้องต้นและจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุดต่อไป	-
5	ประชาชน : สอบถามในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งหน้าในเขตพื้นที่หมู่ที่ 12 ไม่ต้องแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขตได้หรือไม่	ปลัดเทศบาล : การแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งที่แล้วใช้จำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเกณฑ์ จึงทำให้มีการแบ่งหมู่ที่ 12 ออกไปบางส่วน แต่ในการแบ่งเขตจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา สำหรับการเลือกตั้งในครั้งหน้าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเราก็จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาต่อไป	-